

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนไม่เกิน 8 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ TSE ซึ่งการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิ้น ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.03 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและ TSE ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ TSE ดังกล่าว ถือเป็นกรเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ นายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และไม่เกิน 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : นายแมทธิว กิจโอธาน

ผู้ขาย : บริษัท

ความสัมพันธ์ : นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท

2. วันที่เกิดรายการ : 23 มีนาคม 2564

3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ TSE ให้แก่นายแมทธิว กิจโอธาน จำนวน 7,900,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.37% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TSE ในราคาเฉลี่ย 30 วันย้อนหลัง คิดเป็น 2.51 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 19,829,000 บาท ผ่านวิธีการซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ (Big Lot)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล ราคาซื้อขายที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)